

PEACE

KAPAYAPAAAN



Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

"Kung alam mo lang ngayon kung ano ang kailangan para sa kapayapaan!" Lucas 19:42. Kapag tumingin tayo sa paligid at nakikita ang mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon, malinaw na malinaw sa atin ang lahat na walang kapayapaan sa mundo. Kahit saan marinig mo ang laban, pagpatay, giyera at alingawngaw ng mga giyera. Hindi mahalaga kung aling pahayagan ang bubuksan mo, mahahanap mo roon ang mga kakila-kilabot na mga bagay na ginagawa ng mga tao sa bawat

isa dahil sa kasalanan, poot at paninibugho. Ang mga dakilang tao sa mundo ay sumusubok sa loob ng maraming taon ngayon upang makapagdala ng kapayapaan sa mundo, at wala sa kanila ang nagtagumpay pa. Hindi lamang ang mundo sa kondisyong ito, ngunit nakalulungkot sabihin na marami sa ating mga tahanan ay wala ring kapayapaan sa kanila. Pinakamahina sa lahat, gayunpaman, ay ang katotohanan na mayroong napakaraming mga tao sa mundo ngayon, na walang kapayapaan sa kanilang sariling mga kaluluwa at dito nakasalalay ang ugat ng lahat ng mga gulo.

BAKIT WALANG KAPAYAPAAN?

Sa pasimula nilikha ng Diyos ang mundo pati na rin ang mga damo, bulaklak, puno at lahat ng mga hayop na nabubuhay sa ilalim ng tubig pati na rin ang mga nakatira sa lupa. Nilikha din ng Diyos sina Adan at Eba at sa buong nilikha na ito ay mayroong kapayapaan. Sina Adan at Eba ay hindi natatakot sa alinman sa mga hayop, at ang mga hayop ay namuhay nang payapa at masayang kasama. Ang mga tupa ay maaaring maglakad sa tabi ng leon at hindi ito sasaktan ng leon. Higit sa lahat, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at ang Diyos ay dating dumating sa cool ng gabi at maglakad at makipag-usap kina Adan at Eba. Wala silang takot sa kanilang puso patungo sa Diyos at inaasahan ang Kanyang pagparito upang bisitahin sila.

Pagkatapos si Satanas, na kaaway ng kapayapaan, ay pumasok sa ahas at tinukso sina Adan at Eba na magkasala, sapagkat kung saan ang kasalanan, walang kapayapaan. Sinabi sa kanila ni Satanas, ang ama ng mga kasinungalingan, na hindi sila mamamatay kahit na sumuway sila sa Diyos at nagbitbit ng bunga na kung saan ang Diyos ay sinabi sa kanila na huwag silang kumain. Tulad ng maraming

tao pa rin, hanggang ngayon, nakikinig sa tinig ng diyablo, kaya ginawa nina Adan at Eba ang tinukso sa kanila ng demonyo at nagkasala laban sa Diyos . Sa sandaling iyon, ang kapayapaan na kanilang natamasa, iniwan sila - ang lahat ng kapayapaan at kagandahang nilikha ng Diyos ay nawasak sa isang gawa ng pagkakasala, at ang takot ay pumasok sa puso nina Adan at Eba.

Nang gabing iyon nang dumating ang Diyos tulad ng dati upang makipag-usap sa kanila, nagtago sila at natatakot sa presensya ng Diyos . "Ang kasalanan ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng isang tao at ang kanyang kasalanan ay nagdala ng kamatayan kasama nito" at kahit tayo na lahat na nabubuhay ngayon ay nagkasala at malayo sa presensya ng Diyos na nagliligtas. (Roma 5:12; 3:23). Ang isang kasalanan sa pangkalahatan ay humahantong sa isa pa, at ngayon ang buong mundo ay may sakit sa kasalanan, at ito ang dahilan kung bakit walang kapayapaan sa mundo.

GUSTO NG DIYOS NA MULING MULI ANG KAPAYAPAAN MULI SA MUNDO .

Ang Diyos ay tumingin mula sa langit at nakita ang lahat ng poot, takot, kasalanan at kalungkutan, at sa Kanyang dakilang pag-ibig ay isinugo Niya ang Kanyang Anak upang ipanganak sa isang kuwadra. Taon-taon sa oras ng Pasko, pinapaalalahanan tayo ng mga salita ng anghel, "Huwag kang matakot! Narito ako na may mabuting balita para sa iyo, na magbibigay ng labis na kagalakan sa lahat ng mga tao. Sa mismong araw na ito sa bayan ni David ay isinilang ang iyong Tagapagligtas - si Christ the Lord! Biglang isang malaking hukbo ng mga anghel ng langit ang lumitaw kasama ang anghel, na umaawit ng mga papuri sa Diyos : Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasang langit, at kapayapaan sa mundo

sa mga kinalugdan Niya. " (Lukas 2: 10 - 14). Si Jesus ay isinugo sa mundong ito "upang lumiwanag mula sa langit sa lahat ng mga naninirahan sa madilim na anino ng kamatayan, upang gabayan ang aming mga hakbang sa landas ng kapayapaan." (Lucas 1: 79). Sinasabi din sa atin ng Efeso 2: 14 na "Si Cristo Mismo ang nagdala sa atin ng kapayapaan." Ipinadala ng Diyos ang Prinsipe ng Kapayapaan sa mundong ito, at kung ang mga tao sa mga panahong iyon ay tinanggap lamang ang Prinsipe ng Kapayapaan maaari silang mabuhay muli sa pagkakaisa.

ANONG GINAWA NG TAO SA KAPAYANG YAN?

Tulad nina Adan at Eba, ang mga Hudyo at ang iba pang mga tao noong panahong iyon, ay ginusto na sumuway sa Diyos at sundin ang payo ni Satanas. Tinanggihan nila ang Prinsipe, at nang mailagay ni Pilato kina Jesus at Barabbas sa harap nila, sumigaw sila, "Patayin si Jesus! Bigyan mo kami ng Barabbas!" Sa madaling salita, sinasabi nila na "Alisin ang Prinsipe ng Kapayapaan at bigyan kami ng poot, giyera, pagpatay at kasalanan." Ang mga taong ito ay may kani-kanilang sariling kalayaang pumili at maaari silang pumili para sa kanilang sarili nang hindi pinipilit, ngunit ganoon din ang pinili nila Barabbas. Ang mga araw kung saan tayo nabubuhay ay eksaktong pareho. Binigyan tayo ng Diyos ng pagpipilian. Maaari nating makuha si Jesus bilang ating Tagapagligtas at bilang ating Hari, at Siya ang magdadala ng kapayapaan sa ating buhay. Sinabi niya, "Kapayapaan ang iniwan ko sa iyo; ito ang aking sariling kapayapaan na ibinibigay ko sa iyo. Hindi ko ito ibinibigay tulad ng pagbibigay ng mundo. Huwag magalala at mapataob; Huwag kang matakot." (Juan 14:27). Ang mga kasalanan sa loob ng ating buhay ay nagdala sa atin ng malayo sa Diyos, at sa ating makasalanang kalagayan wala tayong kapayapaan sa

ating sarili, ngunit si Jesus ay laging nakatayo na nakaunat ang mga bisig na naghihintay na matanggap tayo pabalik, upang ibalik tayo, upang gawing tayo mga anak ng Diyos at upang bigyan kami ng **kapayapaan** muli.

Sinabi sa atin sa Roma 5: 1 "Ngayon na tayo ay pinatuwid sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo." Wala sa mundong ito ang maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan. Hindi ito maibibigay ng pera, kayamanan at katanyagan, hindi maibigay ito ng inumin; at ang paglalagay ng aming mga pangalan sa isang rolyo ng simbahan ay hindi maaaring ibigay ito. Mayroon lamang isang paraan upang makatanggap ng kapayapaan para sa ating mga kaluluwa at iyon ay ang lumapit sa Panginoong Jesus, ikumpisal ang ating mga kasalanan sa Kanya at tumalikod sa kanila, at "Kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, tutuparin Niya ang Kanyang pangako at gagawin ang Tama: patatawarin Niya tayo ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng maling paggawa." (1 Juan 1: 9). Ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay isang kapayapaan na higit sa pag-unawa ng tao (Philippians 4: 7). Hindi ito maipaliwanag ng tao, ngunit maaari natin itong maranasan sa ating buhay kung nais nating talikuran ang kasalanan at mga makasalanang kaibigan, at lumingon sa Panginoong Jesucristo at paglingkuran lamang Siya. Maaari naming magagawang upang mabuhay nang wala ang kapayapaan ngunit hindi namin kayang bayaran upang mamatay nang walang kapayapaan, "Sapagkat ang Diyos ni Kaharian ay hindi isang bagay ng pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at kapayapaan." (Roma 14:17). Samakatuwid, kung wala tayong kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso kapag namatay tayo,

tiyak na hindi tayo tatanggapin sa Kanyang langit ng kapayapaan.

Kung hindi natin tinanggap ang Prinsipe ng Kapayapaan sa ating buhay at namatay tayo sa ating makasalanang kalagayan, kung gayon iisa lamang ang lugar para sa atin, at iyon ang walang hanggang apoy ng impiyerno. Hindi mo kayang mamatay sa kalagayang kinalalagyan ka ngayon sapagkat ikaw ay tuluyan nang mawala, at sinabi sa atin ng Salita ng Diyos na "Ang usok ng apoy na nagpapahirap sa kanila ay umakyat magpakailanman." Ito ay isang walang hanggang impiyerno na pupuntahan ng makasalanan, at lahat tayo ay nagkasala. "Walang sinumang matuwid." (Roma 3:10). Kung gusto mong pumunta sa langit, mayroon lamang isang bagay na gawin at iyon ay upang gumawa ng kapayapaan sa Diyos at magkaroon ng Dios ni kapayapaan sa inyong mga puso "At hayaang ang kapayapaan na nagbibigay sa iyo si Cristo, gagabayan ka." (Colosas 3:15). Sa oras ng Pasko ay pinapaalalahanan natin ang pagparito ni Jesus sa mundong ito upang magdala ng kapayapaan. Sa oras ng Pasko ng Pagkabuhay ay naalala natin kung paano siya tinanggihan ng mga tao at ipinako sa krus. Mahal na kaibigan, magiging isa ka rin ba sa mga tumanggi sa Master, o bubuksan mo ang iyong buhay at papasukin Siya? Mayroon lamang ng isang paraan ng pagkakaroon ng Diyos ng kapayapaan 's sa iyong puso, at iyon ay sa pamamagitan ng pagluhod sa harap niya ngayon, confessing sa Kanya na ikaw ay isang makasalanan, at humihiling sa Kanya upang linisin ka at gumawa ka ng kanyang sariling; gaano man kabuti ang iniisip mo, kailangan mong maligtas; gaano man kalala ang akala mo sa sarili mo, handa Siyang tanggapin ka at hindi tatalikod kahit kanino. Kung ikaw ay hindi pa nakaranas ng Dios ng kapayapaan 's sa loob

ng iyong kaluluwa, at pagkatapos tanggapin ito ngayon at magkakaroon ka ng isang dakila at maluwalhating kagalakan na salita ay hindi maaaring ipahayag. (1 Pedro 1: 8).

Sa isang tiyak na paglilingkod sa Ebanghelyo isang matandang lalaki ang tumayo at sinabi, "Nabuhay ako sa panahon ng paghahari ng apat na hari. Sa una palagi kaming nasa digmaan, at isang kahila-hilakbot na oras na ito. Sa panahon ng paghahari ng segundo ay nagdusa kami ng matinding kagutom, at kumain kami ng mga daga at damo at kahoy. Sa panahon ng pangatlo, tinalo kami ng aming mga kaaway at naging tagapaglingkod namin sila. Ngunit sa panahon ng paghahari ng pangatlong hari na ito ay dinalaw kami ng isa pang Hari, isang dakilang Hari, isang mabuting Hari, isang mapayapang Hari, isang Hari ng Pag-ibig - Hesus na Panginoon mula sa langit! Natalo niya ang kalaban, at sinakop Niya ang ating mga puso. Iyon ang dahilan kung bakit nabubuhay tayo ngayon sa kapayapaan at kasaganaan, at inaasahan na malapit nang manirahan kasama Niya sa langit.

"

Mahal kong kaibigan, isuko mo ang iyong buhay ngayon kay Hesus. Sa sandaling ito, huminto sa iyong pababang daan patungong impiyerno, lumingon at maglingkod sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Maaari mong malaman na iiwan ka ng marami sa iyong mga kaibigan, ngunit tandaan na sinabi ni Jesus, "Ang kapayapaan na ibinibigay ni Cristo ay dapat gabayan ka sa mga desisyon na gagawin mo." (Colosas 3:15).

MR Gschwend

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatan ang Diyos kasama ka, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)